

Anh Lê

Sơ Ng Hiệp Nhặt Nhặt Ba Ngôi Thiên Chúa

Mọi người đều có một chốn bình yên cho riêng mình. Đó có thể là tình bạn tri kỷ luôn hiểu ta và thông cảm với ta. Đó có thể là tình yêu mà ta tìm được nơi đó sẵn chân thành chia sẻ khi ta gặp khó khăn. Và hầu như ai cũng công nhận rằng nơi bình yên nhất chính là gia đình, vì nơi đó cho ta tình yêu một cách vô điều kiện mà không tính toán chi li. Đó là nơi ta sẽ tìm về sau những phong ba bão táp trên đường đời.

Những cái tình cảm gia đình ngày hôm nay cũng đang dần dần trên bờ phá sản. Nhiều gia đình tan vỡ. Con cái dần dần rời đi mái ấm gia đình. Không còn gia đình cũng dần dần nghĩa không còn được nuôi dưỡng trong tình yêu.

Ai đó đã nói: "Cố gắng thì đôi bên sẽ sống với nhau rất khó!". Có nhiều cặp sau một thời gian dài yêu nhau say đắm đã quyết định nên tiến tới hôn nhân. Những người bạn hôn nhân ngày đầu tiên rất ngọt ngào, ngọt ngào hơn cả kho tàng yêu nhau. Có lẽ, họ đã hiểu sai về hôn nhân. Hôn nhân là dựa vào cảm xúc tình yêu, là khi đi cho một chuyến tình cảm không phải là kết thúc của tình yêu. Hôn nhân chỉ là một cách để đi cho tình yêu lên ngôi nơi hai người cùng xây dựng mái ấm gia đình trăm năm hạnh phúc. Những người bạn gia đình đã tan rã vì nơi họ yêu thích và tình yêu như câu thơ viết rằng:

Tình cảm ngày càng bao ngày sụp đổ

Nay về và vàng ai rũ sạch trên

Ai gieo nên sỏi thì hèn

Đờ nay em phờ i cô đờ n mờ t mình

Gia đình là kờ t quờ cờ a tình yêu. Tình yêu không còn thì lờ i thờ sờ t son cũng tàn phai.

Ngày xờ a y hoa tình chờ m nờ

Câu hờ n thờ chờ ng vờ sờ t son

Cho dù nờ c chờ y đá mòn

Gia đình hờ nh phúc bên con chờ ng rờ i

Hôm nay chúng ta nhìn lên Chúa Ba Ngôi nhờ mờ t gia đình. Tình yêu cờ a Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thờ n đã hiờ p nhờ t nên Mờ t trong Chúa Ba Ngôi. Không có tình yêu thì không thờ hiờ p nhờ t. Sờ hiờ p nhờ t y tờ o nên mờ t tình yêu ban tờ ng cho thờ gian qua công trình tờ o đờ ng, cờ u chuờ c, và thánh hóa con ngờ i nên con cái cờ a Thiên Chúa. Sờ hiờ p nhờ t đờ n đờ trong mờ i chờ ng trình cờ a Thiên Chúa luôn có sờ kờ t hờ p cờ a cờ Ba Ngôi.

Cờ thờ trong chờ ng trình sáng tờ o là cờ a Chúa Cha, thờ nhờ ng Ngài đã sáng tờ o bờ ng "Lờ i" và đờ c thờ i sinh khí nhờ Chúa Thánh Thờ n. Trong chờ ng trình Cờ u Chuờ c, Chúa Giê-su đã thờ c hiờ n do ý đờ nh, đờ ng lờ i cờ a Chúa Cha và nhờ tác đờ ng bờ i quyờ n năng cờ a Chúa Thánh Thờ n đờ Ngôi Hai nhờ p thờ cờ u đờ i. Và hôm nay nhờ Chúa Thánh Thờ n mờ i chờ ng trình cờ a Chúa Cha, Chúa Con đờ u là hờ ng ân ân sờ ng đờ c ban tờ ng cho con ngờ i qua tác đờ ng cờ a Chúa Ngôi Ba.

Vì vờ y, đờ gia đình luôn bờ n vờ ng yêu thờ ng nhau thì mờ i ngờ i hãy biờ t sờ ng tròn trách nhiờ m cờ a mình trong gia đình. Nhờ t là luôn biờ t sờ ng yêu thờ ng, chia sờ , bờ sung cho nhau, chờ p nhờ n lờ n nhau và hờ trờ cho nhau. Con ngờ i ta dù tài giờ i mờ nh mờ t i đờu thì cũng có lúc cờ n mờ t bờ n đờ bình yên đờ lờ y lờ i sờ c lờ c sau nhờ ng phong ba cờ a cuờ c đờ i. Dù khờ e mờ nh, thành công, giàu có, xinh đờ p, hờ n sờ có lúc nào đó sa cờ thờ t thờ ... Nhờ ng lúc đó ngờ i ta đờ a vào

niềm tin và tình yêu thắm đượm gia đình để có được lòng cưu rỗi qua và đi tiếp.

**Xin Chúa giúp chúng ta luôn sống hiệp nhất với nhau như tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa và xin cho chúng ta biết gìn giữ lòng yêu thắm đượm của Thiên Chúa để tỏa sáng gam màu tình yêu của mình trong mái ấm gia đình và tỏa lan cho mọi người chung quanh.
Amen**

Lm Jos Tạ Duy Tuyền
